



ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง  
เป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม

ตามประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒.๒ ผู้นั้นไม่มามีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดวันเวลาที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด

โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลำดับที่ ๑ - ๔ มายางานตัวเพื่อเข้ารับ การจัดจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม ชั้น ๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม (คนพิการ)

แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑๔ คน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๓๔	นายธนภัทร มาแก้ว
๒	๑๔๔	นางสาวภาวิณี แสงเดช
๓	๑๐๗	นายราชัน จันท์เปรียง
๔	๑๐๒	นางสาวอริยา สุมหิรัญ
๕	๑๐๑	นายวิสิฏ์ เลิศสิริถาวร
๖	๑๓๓	นายพนัส ศรีสมบัติ
๗	๑๑๓	นางสาวสุรีย์พร ปัญญาเสน
๘	๑๒๙	นายมานพ จงใจ
๙	๑๓๗	นางสาวบุญชรส์มี สอนอ่อง
๑๐	๑๒๓	นายพจน์ วาริทวีทรัพย์
๑๑	๑๒๑	นายขจรศักดิ์ สูดเส้นผม
๑๒	๑๐๖	นายประดับ จันเชียงมา
๑๓	๑๑๔	นายกฤษฏา กรุณาวงค์
๑๔	๑๑๑	นายจักรกฤษณ์ พระใหม่งาม